

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
การประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๗ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฐ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยตามที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้
พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. โดยมีมติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้เป็นตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๙
(ก.ง.ส.) ข้อ ๑๑ (๓) คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ ในการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการออกข้อบังคับ
ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย จึงนำเรื่อง (ร่าง) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษานักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. เข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหารการเงิน
และทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ผศ.ดร.สร้าง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับวิธีการ
ออกประกาศ มหาวิทยาลัยใช้วิธีการยกเลิกตารางแนบท้ายเดิมและใช้ตารางแนบท้ายใหม่ ทำไม่มหาวิทยาลัย
ไม่ใช้วิธีเพิ่มเติมตารางแนบท้ายในส่วนเฉพาะหลักสูตรที่เปิดรับใหม่

๒. อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกตารางแนบท้ายประกาศ
ของ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษา
ระดับ บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ว่าการที่มหาวิทยาลัยใช้วิธีการยกเลิกตารางแนบท้ายเพื่อสะดวกต่อ
การปฏิบัติและการเข้าใจง่ายของผู้ต้องการทราบข้อมูล เนื่องจากการเข้าดูประกาศสามารถทราบถึง
รายละเอียดของค่าธรรมเนียมการศึกษาเดิมด้วย

มติที่ประชุม

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ถนัด บุญชัย
(ดร.ถนัด บุญชัย)
รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)